



**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**กระบวนการให้บริการ**

**ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘**

**ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕**

**เทศบาลตำบลร่มเกล้า  
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร**

กระบวนการ สำคัญ	งานบริการ	หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง	ปีที่
บริการ ๐๖- ๑๖๖	การให้บริการใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	เทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐ โทร./โทรสาร ๐๔๒-๐๔๐๒๒๓ เว็บไซต์ <a href="http://www.romklao.go.th">www.romklao.go.th</a> Facebook : ทต.ร่มเกล้า	

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต**  
**กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต**  
**ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘**

**ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ**  
**ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕**

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลร่มเกล้า และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในหัวข้อกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกระบวนการในภารกิจหลักของเทศบาลตำบลร่มเกล้า จึงได้ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๑	การพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ สถานที่ด้านสุขลักษณะ (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ ไล่พื้นที่สำรวจข้อมูล หรือตรวจสอบพื้นที่จริง ก่อนการอนุญาต (๒) เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต มีการเรียกรับผลประโยชน์ อะลุ่มอล่วยเพื่อพวกพ้อง	๑. มีการเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนและ คู่มือการปฏิบัติงานให้ ประชาชนทราบในเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเผยแพร่คู่มือ การให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน	-จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนคู่มือการ ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบบน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล ร่มเกล้า <a href="http://www.romklao.go.th">www.romklao.go.th</a>	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
		<p>ให้ประชาชนทราบใน เว็บไซต์ www.romklao.go.th</p> <p>๒. มีประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ประชาชน ทราบ ณ จุดบริการ ประชาชนทั้งนี้ ให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ เผยแพร่ประกาศอัตรา ธรรมเนียมให้ประชาชน ทราบ ณ จุดบริการ ประชาชน</p> <p>๓. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จัดทำ คำสั่งมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ดำเนินการออกรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>๔. มีการประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบด้วย ความสุจริต ทั้งนี้ หัวหน้า หน่วยงาน ประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบด้วย ความสุจริตทุกเดือน</p> <p>๕. มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงานให้ประชาชน ทราบ</p>	<p>-ประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียมและเผยแพร่ ประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ประชาชน ทราบ ณ จุดบริการ ประชาชน</p> <p>-จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้มีผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการ ออกรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-นายกเทศมนตรีตำบลร่ม เกล้า ประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบด้วย ความสุจริตทุกเดือน</p> <p>-จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตใน เว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลร่มเกล้า www.romklao.go.th</p>	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
		ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.romklao.go.th">www.romklao.go.th</a>	และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้นำขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปานกลาง มาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดทำแนวปฏิบัติการพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะเพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

พิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระอัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๕๖๕ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์

นางสาวสุวิมล อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา

๒๕๖๕ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์

ข้าพเจ้าในฐานะ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอชื่นชมในพระบารมี และขอชื่นชมในพระคุณที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ขอชื่นชมในพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาญาณในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแม่ทัพนำราษฎรชาวไทยให้มีความสงบสุขและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอชื่นชมในพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาญาณในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแม่ทัพนำราษฎรชาวไทยให้มีความสงบสุขและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอชื่นชมในพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาญาณในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแม่ทัพนำราษฎรชาวไทยให้มีความสงบสุขและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

# ภาคผนวก

๑. ภาพถ่ายพิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระอัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕





การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลร่มเกล้ามีการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ประชุมคณะทำงานจัดทำกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลร่มเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล  
ตำบลร่มเกล้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ซึ่งประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา นายกเทศมนตรี  
ตำบลร่มเกล้า ประธานคณะทำงาน นายเนตรศ อินทะกอง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดเทศบาล  
รองประธานคณะทำงาน และหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้มีมติเห็นชอบให้  
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ  
“กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ  
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” เนื่องจากเป็นกระบวนการในภารกิจหลักของเทศบาลตำบลร่มเกล้า คณะทำงาน ฯ ได้  
ดำเนินการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกระบวนการ และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการ  
ทุจริตของเทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสถานที่  
ด้านสุขลักษณะ(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หรือตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนการอนุญาต และ (๒)  
เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต มีการเรียกรับผลประโยชน์ อะลุ่มอล่วยเพื่อพวกพ้อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น  
มาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่อไป





๒. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลร่มเกล้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลร่มเกล้า ขับเคลื่อนและถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน คู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า [www.romklo.go.th](http://www.romklo.go.th) ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

๔. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและเผยแพร่ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชนตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

๕. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

๖. นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต ทุกเดือนตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”





๗. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า [www.romklao.go.th](http://www.romklao.go.th) และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

